
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  2/ 2566  วันที่  22 เดือน   สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ  พรมอินทร์ ประธานสภา  มานพ  พรมอินทร์  
2 นายสมพิศ  คำตื้อ รองประธานสภา  สมพิศ  คำตื้อ  
3 นายพิชากร  ธรรมโสม ส.อบต.  ม.1  พิชากร  ธรรมโสม  
4 นายวิเชียร  เทวสัตย ์ ส.อบต.  ม.2  วิเชียร  เทวสัตย ์  
5 นายสนธยา  โสดวลิัย ส.อบต.  ม.5 สนธยา  โสดวิลัย  
6 นางสาวสุพรดา  วาลา ส.อบต.  ม.7  สุพรดา  วาลา  
7 นายณรงค์  คำแพร ส.อบต.  ม.8 ณรงค์  คำแพร  
8 นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ เลขานุการสภาฯ มนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจำเนียร  วาลา ส.อบต.  ม.6    จำเนียร  วาลา ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสิริศักดิ์  นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ สิริศักดิ์  นามผา  
2 นายอภิสิทธิ์  จำนงศรี รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ อภิสิทธิ์  จำนงศรี  
3 นายรัตน์ชัย  พรหมหาราช รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ รัตน์ชัย  พรหมหาราช  
4 นายพิทยา  เป็นสุข เลขานุการนายกฯ พิทยา  เป็นสุข  
5 นายชาตรี  กองฉันทะ ผู้อำนวยการกองช่าง ชาตรี  กองฉันทะ  
6 นางจุฑาภักดิ์  กองฉันทะ ผู้อำนวยการกองคลัง จุฑาภักดิ์  กองฉันทะ  
7 นางสาวอรษา  โกงจีน หัวหน้าสำนักปลัด    อรษา  โกงจีน  
8 นางผกามาศ  รัตนมงคล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ผกามาศ  รัตนมงคล  
9 นางสาวนันท์นภัส  วิไลลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันท์นภัส  วิไลลักษณ์  

10 นายณัฐพล  สิงห์พันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ณัฐพล  สิงห์พันธ์  
11 นายปัญจพงษ์  เงินคุณด้วง นักทรัพยากรบุคคล ปัญจพงษ์  เงินคุณด้วง  
12 นายรุ่งโรจน์  แพงดี นายช่างอาวุโส รุ่งโรจน์  แพงดี  
13 นายสุมิตร  พรมโคตรค้า เจ้าพนักงานธุรการ สุมิตร  พรมโคตรค้า  

 
รวม  สมาชิกสภา  อบต.แก่งศรีภูมิทั้งหมด  จำนวน      7   คน 

ผู้มาประชุม + เลขานุการสภาฯ     จำนวน      8      คน 
ผู้ไม่มาประชุม    จำนวน     -        คน 
ผู้ลาประชุม    จำนวน      1      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน     13     คน 
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- เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น.   
- พิธีก่อนระเบียบวาระการประชุม 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้  มีสมาชิกเข้าประชุม
ทั้งหมด  7  คน  จึงให้สัญญาณ  เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิ  เข้าห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ  นายมานพ  พรมอินทร์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ประธาน
สภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นำกล่าวสวดมนต์และตรวจดูสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรียนท่าน  สมาชิกสภา นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุม
(ประธานสภาฯ)   ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญ สมัยที่   

3  ครั้งที่  2/ 2566  
-  วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ขั้นแปรญัตติซึ่งใน 
การประชุมคราวที่ผ่านมาเมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2566  นั้น  เป็นขั้นรับหลักการ 
และในที่ประชุมได้เสนอชื่อคัดเลือกกรรมการแปรญัตติไปในคราวเดียวกันไปแล้ว 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานประชุมครั้งที่แล้วในคราว
(ประธานสภาฯ)   ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2566   

ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุม 
หรือไม ่

มติที่ประชุม   -  ไม่แก้ไข  และมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 15   
สิงหาคม  2566 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา /ลงมติ 
    3.1  การพิจารณาร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

2567  วาระ  2  ขั้นแปรญัตติ 
นายมานพ  พรมอินทร์  -   วันนี้เป็นการประชุมสภา  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ซึ่งการประชุมครั้งที่แล้วสภาฯ  มีมติรับ 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ในวาระนี้เป็นการพิจารณาใน
วาระท่ี  2 วาระข้ันแปรญัตติ  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
 

/ข้อบัญญัติ… 



-3- 
 

ข้อบัญญัติ  จำนวน  3  ท่าน  จึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  ตามท่ีสภาฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   ดำเนินการทำหน้าที่  ( คณะกรรมการแปรญัตติ )  ตั้งแต่วันที่  16-18 สิงหาคม   

2566  รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมง  ทางคณะกรรมการได้เชิญนายก 
และปลัด อบต.แก่งศรีภูมิ  ชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการแปรญัตติ   
และในส่วนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ไม่มีสมาชิกท่านใดได้เสนอ 
คำแปรญัตติอย่างอ่ืนและคณะกรรมการได้ประชุมมีความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบ 
ประมารรายจ่ายประจำปี 2567  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิคณะกรรมการแปร
ญัตติได้รายงานต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  เรียบร้อย
แล้วจึงไม่มีการเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแต่อย่างใด 

นายมานพ  พรมอินทร์  -   ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ 
(ประธานสภาฯ)   แถลงให้ประชุมได้ทราบแล้วนั้น  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติ  จึงถือร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2567  ที่นายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้เสนอต่อสภาฯ  เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี  2567  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาโดยละเอียดที่ 
ประชุมสภาฯ  ได้ใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร 
-  ได้ถามที่ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ มีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  2567  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอหรือไม่ 
-  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  3  ขั้นลงมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2567  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 
1.  เห็นชอบ  6  เสียง 
2.  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  
3.  งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
3.2  การพิจารณาร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
2567  วาระ  3  ขั้นลงมติ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ  พ.ศ.  2567  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  จากท่ีได้ชี้แจงแล้วในวาระท่ี  2 

ขั้นแปรญัตติ  ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว  ขอเชิญผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือสมาชิกสภาฯทุกท่าน
จะได้รับทราบร่วมกัน  ขอเชิญครับ 

/นายสิริศักดิ์  …… 
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นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภา ฯ สมาชกิผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
(นาย อบต.)   พิจารณามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2567   

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ด้วยความละเอียดรอบคอบ  ซึ่ง 
งบประมาณรายจ่ายที่เสนอในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.   
2567  นั้น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563  สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ 
ประเทศ จังหวัดและอำเภอและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลและได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งผมในนามผู้บริหารท้องถิ่นจะได้บริหารงานให้เป็นประโยชน์ให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปครับ 

 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เมื่อสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ  พ.ศ.  2567  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติแล้ว  ก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ 

ดำเนินการเพ่ือประธานสภาฯ  จะได้เสนอนายอำเภอภูหลวงพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ครับและขณะนี้ถึงเวลาเที่ยงขอพักการประชุมสภาพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน 
และเริ่มประชุมในวาระต่อไปเวลา 13.30 น.ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
   -  พักการประชุมสภา  เวลา  12.00  น. 

-  เริ่มการประชุมสภา ฯต่อ  เวลา  13.30  น.   
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอและพิจารณา 
    -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสิริศักดิ์  นามผา  ผมขออนุญาตหารือที่ประชุมสภาฯ  เนื่องจากเดือนตุลาคม2566 เรามีภารกิจงาน
(นายก อบต.)   ที่สำคัญคือ  การแข่งขันกีฬาแก่งศรีภูมิสัมพันธ์และกีฬาภูหลวงเกมส์และเนื่องจาก 

เป็นเดือนสุดท้ายของการบริหารงบประมาณ ปี 2566  ซึ่ง อบต.เราได้ดำเนินการ 
บริหารงบประมาณไปแล้วภายใต้ข้อกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบทางราชการ  
อาจมีรายจ่ายบางโครงการที่มีเงินเหลือจ่ายและคณะบริหารเห็นว่ามีความจำเป็น 
ต้องใช้จ่ายให้เกิดความต้องการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อประชาชน   
กระผมจึงขอหารือทุกท่านว่าเราควรขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ปี 2566  
หรือไม่ตามความจำเป็นครับ 

นายมานพ   พรมอินทร์  - ตามท่ีนายกได้นำหารือที่ประชุม  ในการบริหารงบประมาณเงินอาจจะเหลือจ่าย
(ประธานสภาฯ)   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อนำไปเป็นรายจ่ายที่จำเป็นในด้านงบลงทุน 

ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติโดยสภาฯท้องถิ่น  และหารือว่าควรมีการเปิดประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ ปี 2566 หรือไม่นั้น  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นอย่างไร 
 

/นายสนธยา  …… 
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นายสนธยา  โสดวิลัย  -  ตามท่ีนายกได้เสนอมาในการบริหารงบประมาณเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดความ
(ส.อบต.ม.5)   คุ้มค่าต่อประชาชน  ผมเห็นด้วยครับและผมขอฝากความอนุเคราะห์  ซ่อมแซม 

ถนนในหมู่บ้านเชื่อมไปทางเมรุระยะทางประมาณ  200 เมตร  ทางชำรุดเป็น 
โคลนตมชาวบ้านสัญจรไป-มาเดือนร้อนมากครับ 
 

นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  ตามท่ีนายกได้นำปรึกษาในที่ประชุมเรื่องการบริหารงบประมาณและหารือเรื่อง
(ส.อบต.ม.2)   งบต่าง ๆ ที่ อบต.เราต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และอาจขอเปิดประชุมสภา 

สมัยวิสามัญนั้น  ผมเห็นด้วยครับ 
 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  จากที่ท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านได้แสดงความเห็นด้วยต่อการนำปรึกษาของ
(ประธานสภาฯ)   นายก อบต.แก่งศรีภูมิ  ในการหาเวทีปรึกษาหารือในการบริหารงานด้าน 

งบประมาณและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จำดำเนินตามโครงการให้สำเร็จ  เช่น การ 
บริหารโดยงบประมาณ งบลงทุน การเตรียมงานประเพณีการแข่งขันกีฬาแก่งศรี 
ภูมิสัมพันธ์ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์และงานอ่ืน ๆ ที่สำคัญ  ผมขอ 
ถามในที่ประชุมสมาชิกสภาฯว่ามีมติเห็นชอบด้วยหรือไม่  ผมขอมติครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  เห็นด้วย 6 เสียง 
-  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายมานพ   พรมอินทร์  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯเห็นชอบ นายกมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)     
นายสิริศักดิ์  นามผา  -  ขอขอบคุณสภาฯที่เห็นความสำคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายก อบต.)   ของเราจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่ามีความตั้งใจในการบริหารงานให้เป็นไปตาม 

ข้อกฎหมายใน และอำนาจหน้าที่  ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบลและทีมงานบริหาร อบต.ทุกท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีด้วยความ 
รอบคอบพร้อมทั้งข้าราชการทุกคน  เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างทำหน้าที่งานในหน้าที่กัน 
ทุกคน  เพ่ือประชาชนของเราครับ   และงานประเพณีลอยกระทงที่มีเนื่องจาก   
อบต.เราได้รับถ่ายโอนโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเลยบ้านแก่งศรีภูมิเป็นฝายที่ 
ใหญ่มากมูลค่าก่อสร้าง  65 ล้านบาท ผมได้ขอร้องให้ผู้รับผิดชอบงานทำบันใดลง 
แม่น้ำเลยให้หลังวัดตาลเดี่ยว  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้และได้รับบริการการใช้งาน 
จากโครงการลงแม่น้ำเลยได้อย่างสมบูรณ์มากข้ึน  ที่สำคัญคือวิว  ทิวทัศน์สวยงาม 
มาก  เหมาะสำหรับการส่งเสริมงานประเพณีการละเล่นทางน้ำมาก ๆ  ผมจึงมี 
ความคิดในการจัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบลแก่งศรีภูมิในพ้ืนที่บันไดหน้า 
ฝายกั้นน้ำเลยบ้านแก่งศรีภูมิ  และอาจจัดการแข่งขันเรือยาวไม่เกิน  10 ฝีภาย 
และสร้างเสริม ส่งเสริม การท่องเที่ยวและเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในหมู่บ้าน 
ให้เข้มแข็งต่อไปครับ 
 
 
 

/นายมานพ........... 
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นายมานพ   พรมอินทร์  -  จากที่นายก อบต.แก่งศรีภูมิเสนอความคิดในแนวทางพัฒนาบริหารบ้านเมือง
(ประธานสภาฯ)   ของเราให้เกิดความเจริญและมั่นคงส่งเสริมกิจกรรมงานต่าง ๆ ของบ้านเราครับ  

 - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ขอเชิญครับถ้า
ไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2566  ไว้พียงเท่านี้ 

 
ปิดประชุม  เวลา  15.30  น.    
 
 

(ลงชื่อ)  ผู้จดบันทึกการประชุม 
              ( นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 
        
 

(ลงชื่อ)      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายมานพ  พรมอินทร์) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 
 


